

## TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN TRIỂN KHAI HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠM THÁNG 12

Năm học 2021-2022 đã sắp đi được nửa chặng đường, toàn ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Vì vậy, chiều thứ 3 ngày 6 tháng 12 năm 2021, Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức buổi họp hội đồng sư phạm tháng 12. Buổi họp được tổ chức bằng hình thức online dưới sự chủ trì của đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy và sự tham gia của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.



Trước hết là phân sơ kết công tác chuyên môn tháng 11 và triển khai công tác tháng 12 của đồng chí phó hiệu trưởng Khúc Thị Thanh Hiền.

+ Hoàn thành thi giữa kỳ 1 đảm bảo khách quan, công bằng và đã có thống kê kết quả.

+ Thực hiện tốt chuyên đề cấp Quận môn công nghệ và tiếp tục thực hiện các chuyên đề cấp trường.

+ Thống nhất các quy định về hồ sơ, sổ sách chuyên môn.

+ Duy trì hoạt động dạy tốt học tốt trong tháng 12, thực hiện các tiết HĐNGLL. Khối 9 tiếp tục dạy hướng nghiệp.

+ GVBM tiếp tục cập nhật, bổ sung điểm đánh giá thường xuyên, kịp thời.

- + Thống nhất nội dung ôn tập và thi cuối kỳ đạt kết quả cao.
- + Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa duy trì, đồng chí Tuyết Sơn ôn tập cho học sinh lớp 9A1 dự thi cấp thành phố.
- + Chuẩn bị chu đáo hồ sơ cuối kỳ I.

Tiếp theo đồng chí Trần Thị Huyền sơ kết và triển khai hoạt động công đoàn -100% đội ngũ CBGVNV thực hiện nghiêm pháp luật và chính sách của nhà nước.

- Công tác tuyên truyền và giáo dục đạo đức được thực hiện tốt đặc biệt trong việc tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phối hợp với PHHS trong giáo dục đạo đức HS, tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 vui, ý nghĩa.
- Chuẩn bị chào đón Noel và năm mới, thăm hỏi gia đình cựu chiến binh nhân kỷ niệm ngày 22-12.
- Động viên đội ngũ công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và công tác kiêm nhiệm.

Tiếp đến, đồng chí Phương Trang báo cáo hoạt động của liên đội, đánh giá thi đua tháng 11 của các chi đội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12: Cuộc thi vẽ tranh phòng chống thuốc lá, Cuộc thi vì ATGT thủ đô, viết bài Gương người tốt việc tốt và các hoạt động chào đón Noel, năm mới.

Sau phần lắng nghe sơ kết công tác tháng 11 với các nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành, đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy đã tuyên dương những đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tháng 11 đó là các đồng chí Khúc Thị Thanh Hiền, Nguyễn Tài Dũng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Huyền Anh với thành tích hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau phần sơ kết công tác tháng 11 là phần triển khai kế hoạch công tác tháng 12:

- Trong công tác tháng 12, đồng chí hiệu trưởng đã nhấn mạnh về công tác tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị cho kỷ niệm giáng sinh vui vẻ, ý nghĩa, phù hợp. Cùng với đó là công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống,...
- Đặc biệt đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tập trung công tác ôn, thi cuối kỳ đạt chất lượng thực, đem lại sự tin yêu, tín nhiệm của HS và các bậc PHHS.

Sau phần triển khai nhiệm vụ của các đồng chí trong ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên có ý kiến sôi nổi đóng góp cho kế hoạch tháng 12 của nhà trường. Đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy giải đáp thỏa đáng các ý kiến của các đồng chí giáo viên trong các tổ chuyên môn.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h15 cùng ngày với sự nhất trí cao của 100% các đ/c trong hội đồng sư phạm nhà trường về nội dung buổi họp.

